



ปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน ไม่ได้ถูกจำกัดแค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่ปัจจัยเรื่องคมนาคม สิ่งแวดล้อม และการเคลื่อนย้ายคนโดยเสรี ทำให้โรคภัยแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปได้ทั่วโลก นำไปสู่ปัญหา “สุขภาพโลก” (Global Health) ที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพ

ไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ โรคระบาด หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ โรคหัวใจ หลอดเลือด โรค มะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง เป็นต้น รวมถึงล่าสุด เชื้อไวรัสโควิด-19 ก็คร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย

ผศ.ดร.จริยา วิริยะศุภร ผู้อำนวยการ



ให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องทบทวนวิธีนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 ปี”

จากการประเมินของสภาการพยาบาล พบว่าที่ผ่านมามีประเทศไทยต้อง มีพยาบาลเชี่ยวชาญประมาณ 10% จาก

จากการประเมินของสภาการพยาบาล พบว่าที่ผ่านมามีประเทศไทยต้อง มีพยาบาลเชี่ยวชาญประมาณ 10% จาก

## ปรับทัพ 360 องศา พัฒนาหลักสูตรพยาบาล



## รับมือภัยคุกคามสุขภาพโลก



การโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า บุคลากรในแวดวงสาธารณสุขต้องเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลพื้นฐานทั่วไป อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพ ปรับตัว สร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพจึงมีความจำเป็น เพื่อสามารถรับมือกับภัยคุกคามใหม่ ๆ และสนองตอบความต้องการของสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

“จากสถานการณ์โรคติดต่อที่รุนแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ รวมไปถึงโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคน ล้วนส่งผล

ทำให้แวดวงการศึกษาพยาบาลจำเป็นต้องเร่งปรับตัว” โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มุ่งพัฒนา ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะชุดใหม่ที่จะช่วยให้พยาบาลสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาที่ต้องเผชิญหน้า สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและจัดการเรื่องที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพขั้นสูงที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง

“เดิมกว่าที่พยาบาลจะสามารถได้วุฒิบัตรการพยาบาลระดับปริญญาเอก ต้องใช้เวลารวบรวมและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองหลังจบปริญญาโท ประมาณ 4-10 ปี และมาขึ้นสอบกับสภาวิชาชีพการพยาบาล แต่ในหลักสูตรใหม่

พยาบาลที่มีกว่า 1.6 แสนคนทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศมีความพร้อมในระบบสุขภาพ แต่ปัจจุบันยังมีประมาณ 1,000 คนไม่ถึง 2% ซึ่งยังไม่เพียงพอ

“นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในระดับวิชาชีพพยาบาลขั้นสูงนั้น ถือว่าเป็นผู้เสียสละจริง ๆ มาเรียนด้วยใจ บางคนต้องลาออก ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเองทั้งหมด ในขณะที่ยังมีอัตราค่าจ้างรองรับชัดเจนหลังจากที่เรียนจบแล้ว ดังนั้นถ้าภาครัฐให้ความสำคัญเร่งกำหนดกรอบอัตราค่าจ้าง สร้างคุณค่าให้กับอาชีพพยาบาล ก็เท่ากับเป็นการช่วยเพิ่มแรงจูงใจ และผลักดันให้ปริมาณพยาบาลเชี่ยวชาญมีเพิ่มมากขึ้นด้วย พร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามด้านสุขภาพในอนาคต”

ดังนั้น สิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการควบคู่กับการปรับปรุงการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ก็คือ ทางกระทรวงสาธารณสุข ต้องเร่งกำหนดกรอบอัตราค่าจ้างสำหรับ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในระบบสาธารณสุข เพื่อสร้างโอกาสและแรงจูงใจสำหรับนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น.